



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ศบค.ชุกใหญ่จัดถกสถานการณ์ ผ่อนคลายเป็นเฟส 6

แรงงาน-มักเที่ยวเป่าหมัก
ชุกเล็กก็ทหรือเล็กผูกเงิน!
รับรองว่า'ระยอง'ปลอดภัย

สัปดาห์นี้มีลุ้น ศบค.จัดพิจารณาผ่อนคลายมาตรการใน
เฟส 6 ที่อาจให้นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ แก้ปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน การแสดงสินค้า กองถ่ายภาพยนตร์
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ฯลฯ รวมถึงการพิจารณาต่อไม่ต่อ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้าน "หมอทวีศิลป์" ยันระยอง ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

สบค.ชุดใหญ่ ☆ *ต่อจากหน้า 1*
 ปลอดภัยไร้เชื้อโควิด-19 เข้าไปท่องเที่ยวได้ หลัง
 ผลตรวจไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มันใจระบบไม่หละหลวม
 แล้ว ขณะที่มาตราการที่ภาคท่องเที่ยว เปิดจองโรงแรม
 “เราเที่ยวด้วยกัน” วันที่สอง คนแห่ใช้สิทธิ์ไม่ถึงแสน
 แต่คนลงทะเบียนพุ่งไป 4 ล้านคน ส่วนสถานการณ์
 โควิด-19 ทั่วโลกยังเสี่ยง ทำสถิติติดเชื้อใหม่รายวัน
 ฟุ้งกว่า 2.5 แสนคน ตายเพิ่มกว่า 7 พันราย
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
 ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั่วโลก ยังทำ
 สถิติใหม่รายวัน ทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต
 ขณะที่ไทยยังคงรักษามาตรฐานไร้ผู้ติดเชื้อใหม่
 ภายในประเทศ ไร้ผู้ป่วยตายเพิ่ม ทำให้อาจมีการ

ผ่อนปรนมาตรการให้คนทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
 สูงในการแพร่ระบาดได้มากขึ้น

★ **หวั่นทั่วโลกติดเชื้อสูงต่อเนื่อง**

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ
 สบค.ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 ก.ค.
 เวลา ๒.๓๐ น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค.
 แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยว่าพบผู้ป่วย
 รายใหม่ 3 ราย อยู่ในสถานกักตัวของรัฐทั้งหมด
 รายที่ 1 มาจากสิงคโปร์ เป็นชายไทยอายุ 60 ปี
 อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางถึงไทยวันที่ 6 ก.ค.
 พักอยู่ในสถานกักตัวของรัฐใน กทม. ตรวจพบ
 เชื้อเมื่อวันที่ 17 ก.ค. ไม่มีอาการ รายที่ 2 มาจาก
 สิงคโปร์ เป็นชายไทย อายุ 48 ปี เดินทางถึงไทย
 วันที่ 17 ก.ค. เข้าเกณฑ์ PUI และตรวจพบเชื้อ
 วันเดียวกันส่งเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่ จ.
 สมุทรปราการ และรายที่ 3 มาจากชุกถาน เป็น
 ชายไทย อายุ 39 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทย
 วันที่ 18 ก.ค. มีอาการไอ และตรวจพบเชื้อวันเดียวกัน
 ส่งรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ จ.สมุทรปราการ ทำให้
 มีผู้ป่วยสะสม 3,249 ราย หายป่วยสะสม 3,096 ราย
 อยู่ระหว่างรักษาตัว 95 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
 เพิ่มเติม ทำให้ยอดคงเหลืออยู่ที่ 58 ราย ส่วนสถานการณ์
 โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 14,422,468 ราย โดยเพิ่มขึ้น
 วันเดียว 2 แสนกว่าราย เสียชีวิตสะสม 604,828 ราย
 จึงถือว่าสถานการณ์ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ ยังไม่มีท่าที
 จะคงที่ ตัวเลขยังคงขึ้นสูง

★ **ยืนยันระยองปลอดภัยเที่ยวได้**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้า
 จ.ระยองตั้งแต่เกิดเหตุทหารชาวอิรักเดินทางไป
 ในพื้นที่นั้น ได้มีการตรวจตัวอย่างในกรณีสอบสวน
 โรคตั้งแต่วันที่ 14-18 ก.ค. รวมทั้งสิ้น 6,015 ราย
 ไม่พบเชื้อ 5,201 ราย อยู่ระหว่างผลตรวจไปแล้ว
 864 ราย ไม่พบเชื้อ จึงอยากบอกว่าจะมีพื้นที่
 จ.ระยองถือว่าปลอดภัย ในช่วงวันหยุดยาวประชาชน
 สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ เพราะเราพิสูจน์
 ทางทางแพทย์แล้วว่าปลอดภัยและปลอดภัย นอกจากนี้
 ขอขอบคุณนักการทูตทั่วโลกอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ
 เข้ามักตัว 14 วัน ในสถานกักตัวของรัฐและที่รัฐ
 ให้การรับรองทุกคนแทนการเข้าพักในที่พำนักที่มีอยู่
 ยืนยันเราจะดูแลพวกท่านอย่างดี

★ **เตรียมหาที่กักตัวเพิ่ม 1 พันห้อง**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า กรณีมีข้อกังวลว่า
 Alternative State Quarantine หรือสถานที่
 กักตัวในโรงแรมระดับสูงที่รัฐรับรอง ซึ่งผู้กักตัวต้อง

เสียค่าใช้จ่ายเอง จำนวน 22 แห่ง มีการจองเต็ม
 ไปแล้วนั้น ต้องขอขอบคุณคนกลุ่มนี้ที่ทำให้รัฐ
 ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่เต็มแล้วนั้นเราจะให้อยู่สถานที่
 กักตัวของรัฐ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวและให้เขา
 เสียค่าใช้จ่ายเอง หลังจากนี้โรงแรมที่มากกว่า 3 ดาว
 สามารถประสานสบค.เพื่อขอใช้เป็นสถานที่กักตัว
 ได้ตรงนี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล
 เอกชนเข้าไปดูแล โดยจะหาให้ได้หลักพันห้อง
 อย่างไม่รู้ก็ตาม การผ่อนคลายเป็นระยะที่ 6 จะมียอด
 คนบินเข้ามาจำนวนมาก แต่ทุกคนจะต้องเข้ามา
 อยู่ในสถานกักตัวของรัฐและสถานที่ที่รัฐให้การ
 รับรอง นักธุรกิจก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
 เหมือนกับนักการทูต ไม่ใช่ไร้โอที เรามันใจระบบ
 ที่ทำให้ประชาชนสุขภาพดีและยืนยันจะทำงานนี้
 อย่างต่อเนื่อง

★ **จ่อหารือผ่อนคลายเฟส 6**

เมื่อถามถึงการผ่อนคลายในระยะที่ 6 จะมี
 กิจการ/กิจกรรมอะไรบ้าง นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า
 คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการ
 บังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่
 ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 อยู่ระหว่างการพิจารณาหลายกิจการ/กิจกรรม เช่น
 การผ่อนคลายแรงงานต่างด้าวที่มีความจำเป็นในการ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมอาหาร การ
 แสดงสินค้า กองถ่ายภาพยนตร์ นักท่องเที่ยวเฉพาะ
 กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง โดยจะมีการประชุมหารือกันอย่าง
 รอบด้านและจะนำเสนอที่ประชุม สบค.ชุดใหญ่
 ภายในสัปดาห์หน้า โดยรอให้ ผอ.สบค.เป็นผู้กำหนด
 วันประชุม ส่วนที่มีความเสี่ยงเป็นห่วงกิจการกลางคืน
 ประเภทบาร์ ที่มีความเสี่ยงนั้นหลังจากเราเข้าไป
 ตรวจสอบว่ากิจการเหล่านี้ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 และขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือเช่นกัน
 กิจการเหล่านี้จะได้เปิดยาวๆสามารถไปสังสรรค์กันได้



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ มันใจระบบไม่หละหลวมแล้ว

เมื่อถามถึงการพิจารณายกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะพิจารณาจากปัจจัยอะไรและเมื่อไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ถ้าปดาคนี้ สบค.ชุดเล็กจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะนำข้อมูลรอบด้าน ที่มีมิติสาธารณสุข เศรษฐกิจ และมั่นคงมาพิจารณา ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า สบค.ปล่อยให้นักคิดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศ เพื่อสกัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ขอชี้แจงว่า ตนทำงานตรงนี้ หน้าที่คือควบคุมโรคให้ดีที่สุดเพื่อให้นักไทยปลอดภัยและปลอดภัยกับที่เราคนไทย และคนต่างชาติที่ต้องเข้ามาปฏิบัติภารกิจ ไม่ได้มีเจตนาให้นำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามา แต่เราต้องการคนไทยได้กลับบ้านและได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเมื่อคนเป็นพาหะและเข้ามาเราได้ใส่ระบบกักตัว ทุกอย่างที่จะเข้ามาจะอยู่ในระบบที่เราควบคุมได้ ข้อต่อหรือสิ่งต่างๆที่หละหลวมไม่มีอีกแล้ว ทุกคนต้องอยู่ในสถานกักตัวของรัฐก่อน ส่วนกรณีที่เพจแหม่มโพธิ์ดำระบุว่า "จากคอมเมนต์นี้เริ่มแล้วนำเข้าสู่ผู้ติดเชื้อ ทำให้ระบาดเบาๆรอบสอง เพื่อต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สักมีอบนักศึกษา" นั้นเนื้อหาที่เพจดังกล่าวโพสต์ โทษร้ายแรงความจริงของกรณีเดินทางเข้าประเทศไทยในวันนั้น 800 คน แต่ที่บอกมีใช้สูง 40 คนนั้น ข้อมูลก็ใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ใช้สูง แต่อยากใช้คำว่าเข้าเกณฑ์ PUI ขณะนี้สื่อมวลชนมีความสำคัญ จึงขอความร่วมมือในการพาดหัวข่าวอย่าเหวี่ยงเหวี่ยงไปเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด

★ สุขภาพปลอดภัยต้องมาก่อน

เมื่อถามว่า สบค.ให้น้ำหนักความปลอดภัยของคนไทยก่อนกัน นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เราจัดเนมาตลอดว่า เรายึดถือความปลอดภัยคนไทยมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น มาตรการในกิจการ/กิจกรรมทุกส่วนเป็นตัวประกอบ การจะผ่อนคลายเป็นแต่ละระยะที่ผ่านมาจากเกิดการพิจารณาความปลอดภัยของคนไทยเป็นอันดับแรก ส่วนเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญ แต่เป็นประเด็นถัดมา เพราะเห็นจากหลายประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจ แต่เมื่อควบคุมโรคไม่ได้ มีการระบาด สุดท้ายก็ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอยู่ดี ดังนั้น เราเอาสุขภาพและการปลอดภัยก่อน

★ ผลตรวจคนระยองไร้เชื้อไวรัส

ต่อมา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยแพร่รายงานผลตรวจหาเชื้อหาข้อปฏิบัติกรโดยรตรวจโรคติดเชื้ออานัมัยพระราชทานของประชาชนในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมาจำนวน

1,974 คน ผล 1,969 คน ผลเป็นลบ อีก 5 คน อยู่ระหว่างรอผล ส่วนวันที่ 18 ก.ค.มาตรวจ 809 คน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจอย่างไ้ก็ตาม สธ.ตรวจหาเชื้อใน ระยอง ไปแล้วกว่า 5,000 คน ให้ผลเป็นลบ เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และพื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย ประชาชนสามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่ต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่เช่นเดิม

★ ระยองเปิด 274 โรงเรียน

ส่วนที่ห้องประชุม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมืองระยอง พญ.พรรณพิมล วิปลากร อธิบดีกรมอนามัย สธ. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ เพชรหมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 และผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง ประชุมความพร้อมเปิดโรงเรียนใน ระยอง หลังตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไม่พบเชื้อโควิด-19 ผลประชุมให้เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 274 โรงเรียน ในวันที่ 20 ก.ค. โดยนายศรีชัยกล่าวถึงนักเรียนอาชีวศึกษาที่เข้าไปเที่ยวในสถานที่วันเวลาที่ผู้ปวยมาเที่ยวแต่ไม่ได้ติดเชื้อ ก็ให้เรียนทางออนไลน์ไปก่อนจนกว่าจะครบระยะกักตัว 14 วัน

★ พบป่วย 5 คนต้องแจ้ง สธ.

พญ.พรรณพิมล วิปลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวด้วยว่า วันที่มีการพบพวณามีเคสผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชน โรงเรียนเราแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกไม่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยแต่ต้องเฝ้าระวัง อีกกลุ่มเข้าไปในที่เสี่ยง เรายังมีข้อมูลเชื่อมโยงสาธารณสุขกับโรงเรียน ไม่ต้องกังวลไปเปิดโรงเรียนได้ตามปกติ ซึ่งนักเรียนเฝ้าสังเกตการณ์ครบ 14 วัน ก็กลับมาเรียนใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ถ้ามีผู้ป่วยทางเดินหายใจตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปในชุมชน ในโรงเรียน สาธารณสุขต้องเข้ามาตรวจโรคทันที

★ พัฒนาสถานประกอบการด้านโควิด

วันเดียวกันที่กระทรวงแรงงาน นพ.อนุพงษ์ สุจริยกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวในงานเสวนาเรื่อง โรคระบาดโควิด-19 กับการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพแก่คนทำงานในสถานประกอบการ ที่จัดโดยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย (สพท.) เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปจ.) ว่า 62 วันที่ผ่านมา ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ เพราะคนไทยร่วมมือป้องกันการติดเชื้อ ทำให้ไทยประสบความสำเร็จ บางคนอาจมองว่าเป็นการใช้ยาแรงเกินไป แต่ถ้าไม่ทำแบบนั้นจะไม่สามารถมีวันนี้ได้และในช่วงที่ยังต้องรอวัคซีน จะยังมีผลกระทบ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจในระยะ 2-3 ปี และยังไม่มีโอกาสกลับมาจะระบาดรอบ 2 จึงต้องมีความร่วมมือแบบไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันให้เป็นปกติสร้างความตื่นตัวในการสร้างสุขอนามัย โดยกรมควบคุมโรคร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบด้านโควิด

แบบนิวนอร์มอล โดยเลือกสถานประกอบการแต่ละขนาดเพื่อกำหนดแพ็คเกจขณะนี้อยู่ในช่วงสรุปโครงการ

★ พร้อมดูแลคนไทยในอุษเบฯ

ด้าน นายเจ็ดเกียรติ อัครการ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีแรงงานไทยในอุษเบกสถาน จำนวน 102 คน ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศอุษเบกสถาน ได้ติดตามและประสานให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยกลุ่มนี้ผ่านตัวแทนแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องและผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำอุษเบกสถาน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานบริษัทนายจ้างของแรงงานไทยและได้รับการยืนยันในการดูแลแรงงานไทยในสังกัดและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีที่ได้จัดให้แรงงานทั้งหมดเข้าตรวจเชื้อโควิด-19 และไม่มีแรงงานไทยติดเชื้อ มีเพียง 2 คนที่ป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดา และเกิดหวั่นวิตกหลังจากทราบข่าวว่ามีแรงงานชาติอื่นของบริษัทถูกนำไปกักตัว ส่วนเรื่องอาหารยังไม่พบว่าขาดแคลนแคมป์คนงานยังจัดอาหาร ที่พักเป็นปกติอยู่

★ อาจต้องออกเงินค่าตัวให้กลับ

นายเจ็ดเกียรติ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันอุษเบกสถานยังไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามระหว่างเขตและปิดประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบินสำหรับแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศไทย ในโอกาสแรกและยังประสานงานกับกระทรวงแรงงานของไทยเพื่อหาทางออก โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไทย ซึ่งหากการเจรจากับบริษัทไม่สำเร็จ กระทรวงการต่างประเทศจะทศรองจ่ายค่าเดินทางให้กับแรงงานตามระเบียบราชการในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากต่อไป

★ คนไทย-ต่างชาติเข้ามาอีกเทียบ

ส่วนการเดินทางกลับเข้าประเทศของคนไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ช่วงเชิของวันที่ 18 ก.ค.สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 นำนักธุรกิจสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 11 คน จากนั้นเวลา 05.51 น. วันที่ 19 ก.ค.สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF152 นำคนไทยที่ติดค้างในกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน จำนวน 240 คน พร้อมนักธุรกิจชาวอังกฤษกับครอบครัว 8 คน รวม 248 คน เดินทางมาถึง ซึ่งพบคนไทยมีใช้



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

17 คน ต่อด้วยเวลา 16.15 น.สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK2510 นำคนไทยในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย 245 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การทูต นักธุรกิจชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ทั้งชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน มาเลเซีย เวียดนาม โรมานี เกาหลีใต้ อังกฤษ ปากีสถาน อิตาลี และสวีเดนจำนวน 39 คน รวม 284 คน เข้าไทย จากนั้นเวลา 17.50 น.สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ976 นำคนไทยในเมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ จำนวน 20 คน พร้อมด้วยนักธุรกิจชาวนิวซีแลนด์ 7 คน เดินทางเข้าไทย ในจำนวนนี้มีคนไทยมีไข้ 5 คน และเวลา 23.55 น.สายการบิน 9Air เที่ยวบินที่ AQ1007 นำนักธุรกิจชาวจีน จากเมืองกวางโจว ประเทศจีนมาถึง ซึ่งผู้ที่ตรวจพบมีไข้ทุกคนเจ้าหน้าที่ส่งตัวไปโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างละเอียดทันที นอกนั้นถูกส่งไปยังสถานกักตัวของรัฐ และสถานกักตัวทางเลือก ในกทม. นนทบุรี สมุทรปราการ และชลบุรี

★ เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพัก

สำหรับความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าขอเตือนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกัน วันแรก วันที่ 18 ก.ค.มีการจองแล้ว 3.6 ล้านคน เมืองหลักยังคงได้รับความนิยมนสูง ส่วนแหล่งท่องเที่ยว ระยะใกล้ มียอดจองสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนแหล่งท่องเที่ยว ระยะไกล ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกระบี่ ซึ่งนักท่องเที่ยวมีจองที่พักรวม 2 คืน ด้านระบบสมัครรับสิทธิ ระบบการแจ้งยอด และระบบชำระค่าห้องพัก ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือ และย้ำเตือนไปยังผู้ประกอบการโรงแรมที่พักว่า อย่าใช้โอกาสที่ขึ้นราคาที่พัก หลังมีการร้องเรียน ในโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ซึ่งจะมีหน่วยงานเข้าไป ตรวจสอบว่ามีการขึ้นราคาจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว หากพบว่าโรงแรมมีการขึ้นราคาจริง โรงแรมจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการทันที

★ ลงทะเบียนรับสิทธิกว่า 4 ล้านคน

ด้านนายวรรณแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าวันที่ 19 ก.ค.ซึ่งเป็นวันที่สองของการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน.com สำเร็จสามารถจองสิทธิ์ส่วนลดที่พัก โรงแรม ในการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของตนเองได้ โดยเมื่อเวลา 18.00 น.มีผู้ใช้สิทธิ์จองที่พัก โรงแรมและชำระเงินแล้วจำนวน ร้อยละ 60 ของราคาที่พัก โรงแรมจำนวน 66,121 สิทธิ์ จองจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ล้านสิทธิ์

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของวันก่อน จำนวน 31,735 สิทธิ์ ขณะที่ยอดลงทะเบียนร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ถึงปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนแล้วรวมทั้งสิ้น 4 ล้านคน

★ มีที่เที่ยวให้เลือกกว่าพันแห่ง

นายวรรณแสงกล่าวอีกว่า ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 200,000 คน เนื่องจากกระหว่างลงทะเบียน อาจจะมีชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือเลขที่บัตรประชาชน หรือรหัสหลังบัตรผิดที่ใดที่หนึ่ง จึงส่งผลให้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวสามารถลงทะเบียนใหม่ได้เสีย ทั้งนี้ในมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 34,484 แห่ง แบ่งเป็น โรงแรม 5,718 แห่ง ร้านอาหาร 27,593 ร้าน และสถานที่ท่องเที่ยว 1,128 แห่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่รู้จะเดินทางไปไหน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้จัดทำพริบท่องเที่ยวไว้ 3 เส้นทาง 3 จังหวัด 2 วัน 1 คืน ดังนี้ 1.จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม น้ำตกเทพานา น้ำตกเทพประทาน อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติตาดโตนวนอุทยานศรีอยุธยาภูเก้าภูผากิ่ง (แกล) ภูพระ และอุทยานแห่งชาติภูแล่นคอ 2.จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ หาดแหลมสิงห์ รัชมังกรูปนมารวม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภาณุพันธ์ จันทบุรี เป็นต้น และ 3.จังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ วัดพระมหาธาตุควมหาวิหาร บ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์ดินบ้านสิริวง หาดขอมถ้ำขาววังทอง เป็นต้น

★ อช.คดยสุเทพ-ปุยมุขเข้ม

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่คนนิยมไปเที่ยวอย่างอุทยานแห่งชาตินั้น นายวุฒิชัย โสมวิภาค หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคดยสุเทพ-ปุยมุข อ.เมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้เปิดพื้นที่อุทยานให้เข้าชมได้แล้วรวม 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกห้วยแก้ว น้ำตกมณฑลธาร น้ำตกแม่สา น้ำตกตาดหมอก น้ำตกหมอกฟ้า บริเวณสันกู่ และถ้ำฤๅษี แต่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำในน้ำตกทุกแห่งและมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ละช่วงเวลา กรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ทางอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่และที่พักรับบริการเพื่อรอเข้าอุทยานเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงอุทยานต้องการแสดงการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ และเจ้าหน้าที่ตรวจรหัสการจอง ก่อนเข้ารับการตรวจจุดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงเช็กอินและเช็กเอาท์ด้วยแอป "ไทยชนะ" ทุกครั้ง

★ เร่งเกษตรกรกว่าแสนรายแจ้งบัญชี

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร นายกษاپัตน์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ธนาคารได้ออนเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 3 คือ เดือน ก.ค. ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว 4.99 ล้านราย วงเงินกว่า 24,999 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนการทำเกษตรไว้แต่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีมายังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 128,539 รายนั้น ขอให้เร่งแจ้งบัญชีธนาคารของตนเองที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยตัวภายในวันที่ 25 ก.ค.2563 เพื่อให้ ธ.ก.ส.สามารถจ่ายเงินทั้ง 3 งวดให้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้เงินล่าช้าออกไปอีกสำหรับการโอนเงินให้เยียวหาให้เกษตรกรที่ผ่านมา ในงวดที่ 1 เดือน พ.ค. มีการโอนเงินให้เกษตรกรจำนวน 7.46 ล้านคน วงเงิน 37,305 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 2 เดือน มิ.ย. จ่ายเงินให้เกษตรกรรวม 7.44 ล้านคน วงเงิน 37,217 ล้านบาท และงวดที่ 3 เดือน ก.ค.จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 4.99 ล้านคน วงเงิน 24,999 ล้านบาท รวมทั้ง 3 งวด จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรแล้ว 99,521 ล้านบาท

★ โลกติดเชื้อใหม่ทุบสถิติรายวัน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน 218 ประเทศและดินแดนทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกตลอด 24 ชม. ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก 259,848 ราย ถือว่าทำลายสถิติจากวันก่อนที่พบ 237,743 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกสะสมอยู่ที่กว่า 14.44 ล้านราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 7,360 ราย ถือเป็นตัวเลขมากที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. ทำให้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 6.05 แสนราย ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่า ตัวเลขจริงทั่วโลกน่าจะสูงกว่านี้ เพราะการตรวจหาเชื้อไม่เพียงพอและมีปัญหาในการเก็บข้อมูลในบางประเทศ ขณะเดียวกัน มีผู้ป่วยที่รักษาหายกว่า 8.42 ล้านคน เท่ากับว่ายังคงมีผู้ป่วยรักษาตัวทั่วโลกกว่า 6 ล้านคน

★ มะกันติดเชื้อวันเดียวกว่า 6 หมื่นคน

ด้านมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ในสหรัฐอเมริกา รายงานการติดเชื้อในสหรัฐฯ รายวันเพิ่มขึ้น 60,027 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมกว่า 3.9 ล้านราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 832 ราย ยอดสะสมที่ 142,877 ราย ทางรัฐเท็กซัสกับรัฐอริโซนา ศูนย์กลางการติดเชื้อในประเทศต้องนำรถบรรทุกห้องเย็นมาใส่ร่างผู้เสียชีวิตแทนเพราะสุสานฝังศพใกล้เต็ม ขณะเดียวกัน รัฐเท็กซัสยังพบทารกอายุไม่ถึง 1 ขวบ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 85 ราย แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าติดเชื้อได้อย่างไร นอกจากนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งหลักหมื่นรายเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

เสียชีวิตอีก 130 ราย ทำให้ทั่วโลกเสียชีวิตเชื่อ
แล้ว 317,730 ราย เสียชีวิต 3,865 ราย

★ แอฟริกาได้ป่วยขึ้นอันดับ 5 โลก
ขณะเดียวกัน ยอดผู้ติดเชื้อในแอฟริกาได้
ขึ้นเป็นอันดับ 5 ของโลกตามหลังสหรัฐอเมริกา
บราซิล อินเดียและรัสเซีย โดยกระทรวงสาธารณสุข
ระบุพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,825 ราย รวมเป็น
350,879 ราย ศูนย์กลางการแพร่ระบาดอยู่ที่เขต
จังหวัดกาเว็ง ที่ตั้งของกรุงพริทอเรียและนคร
โยฮันเนสเบิร์ก ที่มีประชากร 1 ใน 4 ของพลเมือง
ทั่วประเทศและประชากรส่วนมากอยู่กันอย่างแออัด
ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
เรื่องสุขอนามัย

★ อินเดีย-ฮ่องกง ติดเชื้อใหม่พุ่ง
ส่วนในเอเชีย กระทรวงสาธารณสุขเผยว่า
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
อีก 38,902 ราย ทำให้ทั้งประเทศมีผู้ติดเชื้อรวม
1,077,618 ราย ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ที่รักษาหาย
ก็มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้อยู่ที่ 677,422
ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.82 ของผู้ป่วยทั้งหมด
ขณะที่จีน ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 16 ราย
แยกเป็น 13 รายที่เมืองอูรูมชี เขตปกครองตนเอง
ซินเจียงอุยกูร์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
และอีก 3 รายเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ด้านเกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย ซึ่ง
ถือว่าต่ำกว่า 40 รายเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ทำให้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,745 ราย เสียชีวิตยังอยู่ที่
295 ราย ที่ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 2,241
ราย รวมเป็น 67,456 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 68
ราย รวมเป็น 1,831 ราย ส่วนที่ฮ่องกงสถานการณ์
เริ่มกลับมาเป็นห่วงอีกครั้งหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่
กว่า 100 ราย ทำให้สะสมอยู่ที่ 1,788 ราย ทำให้
นางแคร์รี แลม ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สั่งใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมใหม่

★ ออสเตรเลียบังคับสวมหน้ากาก
นายคาเนยล แอนดริวส์ นายกรัฐมนตรีรัฐ
วิกตอเรีย ในออสเตรเลีย แถลงทางโทรทัศน์ให้
ประชาชนทุกคนในเมืองเมลเบิร์นและปริมณฑล
มิตเชลล์ ไซร์ ต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเวลาออก
จากบ้าน หากใครไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงิน
200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 4,400 บาท
ถือเป็นแห่งแรกในออสเตรเลียที่บังคับให้ใส่หน้ากาก
รวมถึงมีคำสั่งล็อกดาวน์ 10 วัน หลังรัฐวิกตอเรีย
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 363 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย
ทำให้ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อเกือบ 12,000 ราย
เสียชีวิตรวม 122 ราย

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

เฟส ๖

□ ต่อจากหน้า 1

เข้าไทยพร้อมลูน “เล็ก” หรือ “ต่อ” พ.ร.ก. ลูกเงิน หรือไม่ ด้าน “หมอทวีศิลป์” ได้เสด็จวิจารณ์นำเข้านักคิดเชื้อจากต่างประเทศหวังสกัดความเคลื่อนไหวทางการเมือง ส่วนคนระยอง-กทม. ยืมได้ ผลตรวจหาเชื้อ “โควิด-19” กลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด “ทหารอียิปต์-คณะอุปทูตชวาเนอ” รวม 6 พันคน ล้วนไม่ติดโรคเร่งเดินทางกลับบ้านแต่ขีวระของช่วงวันหยุดยาวกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนสถานการณ์โรครายวันไทยพบคิดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย ล้วนกลับจากต่างประเทศทั้งหมด

○ ไทยมีติดเชื้อใหม่อีก 3 คน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 19 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. กล่าวว่ วันที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย และเป็นผู้ได้รับการกักกันในสถานที่กักกันของรัฐ รวมพบผู้ติดเชื้อในสถานที่กักกัน 312 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,249 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,0๑๖ ราย ขณะที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ที่ รพ. ๑๖ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นโดยผู้ติดเชื้อ 2 รายเดินทางมาจากสิงคโปร์ เป็นชายอายุ 60 ปี อาชีพพนักงานบริษัท และชายไทยอายุ 23 ปี เข้ารักษาพยาบาลที่ จ.สมุทรปราการ ส่วนอีก 1 รายเป็นชายไทยอายุ 39 ปี มาจากประเทศชวาเนออาหรับจันซ์

○ อาการส่วนใหญ่ไอ-มีไข้

สำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 3,249 รายพบว่ามีอาการ 2,389 ราย หรือ 73.53% ขณะที่ผู้ป่วยในสถานที่กักกันของรัฐที่พบทั้งหมด 312 รายมีอาการ 161 ราย หรือ 51.60% ส่วนคนที่เดินทางมาจากประเทศทั้งหมด 806 ราย มีอาการถึง 66.96% ซึ่งเมื่อมาพิจารณาอาการของผู้ป่วยทั้งหมดทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐพบว่าอาการที่พบมากที่สุดคือ ไอ ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดกล้ามเนื้อดังนั้นหากใครที่เดินทางกลับจากต่างประเทศมีมีอาการดังกล่าวให้เข้าไปตรวจทันที

○ ทั่วโลกตายกว่า 6 แสน

ขณะที่สถานการณ์โลกวันนี้เป็นวันแรกที่ยอดผู้เสียชีวิตแตะ 604,823 ศพ เพิ่มขึ้นวันเดียว 5,484 ศพ ซึ่งถือเป็นความรุนแรงเกินส่วนตัวเลขรวมผู้ติดเชื้อยืนยันอยู่ที่ 1.4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นเพียงวันเดียวยังเป็นตัวเลขหลัก 2 แสนกว่าคน ดังนั้นยังถือว่าเป็นวิกฤติที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ

สูงมากขยับจากตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อวันเป็นหลักแสนต่อวันจนขยับมาที่ 2 แสนต่อวัน และยังไม่มียาที่จะควบคุมได้ ขณะที่ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรกยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย รัสเซีย และเซาท์แอฟริกา ขณะที่ประเทศไทยยังคงที่อยู่ในอันดับที่ 101

○ ขอบคลุมหยุดยอร่วมมือ

ทั้งนี้ขอขอบคณักรทูตจากทั่วโลกซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประชุมความร่วมมือไปแล้วและได้รับทราบว่าการทูตทุกคนให้ความร่วมมือทั้งสิ้น โดยได้เข้าสถานที่กักกันของรัฐทุกคน ในฐานะ สบค. จึงขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงและยืนยันว่าจะดูแลเป็นอย่างดีรวมทั้งโรงแรมต่าง ๆ ของไทยก็ได้รับการพัฒนาและมีมาตรฐานในระดับสูงพอสมควร ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีเจ้าหน้าที่แพทย์ไปดูแลอย่างใกล้ชิด

○ ถกผ่อนเฟสลดค่าห้า

จากนั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงการพิจารณาผ่อนปรนเฟส 6 ว่า การผ่อนปรนในเฟส 6 คณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ สบค. มีพิจารณาไปบ้างแล้ว 3-5 รายการ เช่น แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาในกลุ่มที่มีความจำเป็น ทั้งแรงงานก่อสร้าง ธุรกิจผลิตอาหาร การจัดแสดงสินค้า กองถ่ายภาพยนตร์ นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม กลุ่มคนเหล่านี้จะเข้าสู่เฟส 6 ซึ่งได้มีหารือและทำรายละเอียดครบด้านจากคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. และคณะด้านสาธารณสุขได้ดูแลอย่างรอบคอบ และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสบค.ชุดใหญ่ ที่มีประมุขในสัปดาห์นี้ ผู้สื่อข่าวถามว่า สบค. จะพิจารณาต่ออายุหรือยกเลิก พ.ร.ก.ลูกเงินโดยจะพิจารณาจากปัจจัยใดเป็นสำคัญ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจ สบค. ที่มีเลขาฯ สมช. เป็นประธานในวันจันทร์หรืออังคารนี้ ก่อนที่จะมีประชุมสบค.ชุดใหญ่โดยจะนำข้อมูลรอบด้านนำเสนอต่อคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อพิจารณาและพูดคุยโดยมองในมุมมองสาธารณสุข เศรษฐกิจและความมั่นคง ซึ่งรายละเอียดปัจจัยทั้งหมดจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

○ หาโรงแรมรองรับกักตัว

เมื่อถามถึงข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ระบุว่าโรงแรมที่เป็น Alternative State Quarantine ทั้ง 22 แห่ง เต็มแล้วแต่ยังมีผู้เดินทางกลับเข้ามาจากต่างประเทศจะให้ไปอยู่ที่ไหน นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขอบคณภาคเอกชนที่ได้ช่วยลดภาระของภาครัฐในการ

จัดหาสถานที่กักกันทั้งหมดเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ให้เป็นสถานที่กักกันของรัฐ หรือถ้ามีความต้องการจะได้ที่พักที่ดีกว่าที่เป็น ASQ (Alternative State Quarantine) ซึ่งผู้ที่มีศักยภาพที่จะจ่ายได้อยู่มีทั้งปัจจุบันมีจองจำนวนมากและเต็มหลายที่และเข้าวันเดียวกันนี้ได้มีพูดคุยกันใน สบค.ชุดเล็ก ปัจจุบันมีเดินทางกลับเข้ามาวันละหลายร้อยคนบวกรวมกับบรรดานักการทูตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทำให้ความต้องการมีสูงขึ้นมาเบื้องต้นจะแก้ไขโดยการให้พื้นที่โรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันซึ่งยังมีพื้นที่ว่างอยู่เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้ชำระค่าใช้จ่ายและมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก่อน ยืนยันว่าเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว โดยขอให้จ่ายค่าใช้จ่ายเองก่อน แต่ในส่วนของ ASQ ที่เป็นโรงแรมระดับสูงขึ้น ที่ประชุมสบค.ชุดเล็ก ระบุว่าเป้าหมายที่จะต้องหาเพิ่มขึ้นให้ได้อีกประมาณ 1,000 ห้อง ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมในระดับสูงบวกกับ รพ.เอกชน พร้อมทั้งจะร่วมมือ

○ ใต้อาการนำเข้านักป่วย

เมื่อถามว่ามีวิพากษ์วิจารณ์ว่า การนำเข้าบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 จากต่างประเทศนั้น เป็นการสกัดความเคลื่อนไหวทางการเมือง นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ทำหน้าที่มารวมทั้งการควบคุมโรคทั้งหมดเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องการทำให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยการติดเชื้อจากต่างประเทศทุกคนไม่ได้มีเจตนาอะไร เราเพียงต้องการนำคนไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคนต่างชาติที่ต้องเข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยเพื่อให้อีกการและกิจการทุกอย่างกลับมาสู่ความเป็นปกติ โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะนำเชื้อจากต่างประเทศมาเติมที่เป็นมาตรการที่จะนำคนเข้ามาซึ่งก็มีโอกาสที่จะนำคนที่เป็นพาหะของโรคโดยมีโรคคิดว่าเข้ามาเราต้องการให้คนไทยได้กลับบ้านและต้องการให้คนเข้ามาประกอบกิจการและกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่ระบบกักกันของรัฐจะต้องเป็นด่านหน้า วันนี้อย่างที่เข้ามาอยู่ในระบบที่เราควบคุมได้ข้อต่อที่หลวมยืนยันว่าไม่มีอีกแล้ว

○ ยืนยันให้พบ.ปลอดภัย

“ผมจะทำหน้าที่ตรงนี้อีกสักระยะยาวว่าวิกฤติของโรคโควิด-19 วันนี้อยู่เป็นวิกฤติอยู่สำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่คนต่างชาติอยากจะมาเข้ามา จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้าสู่มาตรการระยะที่ 5 และเข้าสู่ระยะที่ 6 ใน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

เร็ว ๆ นี้จะเห็นได้ว่ามียอดของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ขณะเดียวกันเราก็ต้องคัดเลือกโดยทุกคนที่จะเข้ามาจะต้องอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ ที่เรารู้ว่าเป็นมาตรการเข้มของเราและขอบคุณทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาขอให้ทำความเข้าใจเหมือนที่กระทรวงการต่างประเทศได้ทำความเข้าใจกับกลุ่มนักการทูตและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ไวโอที แต่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียืนยันว่าจะดำเนินมาตรการเช่นนี้ต่อไป ขอทุกคนเข้าใจและช่วยกันดำเนินการต่อเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

○ ตรวจกลุ่มเสี่ยงไม่ติดโรค

ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนโรคที่จ.ระยอง หลังเกิดเหตุทหารชาวอียิปต์เดินทางไปในพื้นที่นั้นได้มีตรวจตัวอย่างในกรณีสอบสวนโรค ตั้งแต่วันที่ 14-18 ก.ค. รวมทั้งสิ้น 6,015 ราย ไม่พบเชื้อ 5,201 ราย อยู่ระหว่างผลตรวจ 814 ราย ในส่วนกรณีเด็กหญิงในคณะทูตชุดตรวจไปแล้ว 364 ราย ไม่พบเชื้อ จึงอยากบอกว่าขณะนี้พื้นที่ จ.ระยองถือว่าปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวประชาชนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้เพราะเราพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่า ที่นั่นปลอดภัยและปลอดภัย นอกจากนี้ขอขอบคุณนักการทูตทั่วโลกอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเข้ากักตัว 14 วัน ในสถานกักตัวของรัฐและที่รัฐให้การรับรองแทนการเข้าพักในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างไรก็ตามวันเดียวกันนี้จะมีคนไทยเดินทางกลับประเทศ 3 เที่ยวบิน 510 ราย

○ ปชช.วิตกโรคโควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่” หลังเกิดกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศ โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,459 คน ระหว่างวันที่ 14-18 ก.ค. พบว่า ประชาชนมีความวิตกกังวล 91.91% โดยกังวลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ 95.89% คนตกงาน ว่างงาน 94.45% ธุรกิจ ค่าขายหยุดชะงัก 92.05% โดยคาดว่าน่าจะล็อกดาวน์ประเทศ ไทยรอบ 2 73.82% สำหรับแนวทางป้องกัน คือไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 94.51% วิตกกังวลไม่เท่าไร 5.49% ทั้งนี้ ประชาชนมองว่าเพื่อลดความวิตกกังวลรัฐควรมีระบบคัดกรองและกักตัวที่เข้มงวดกว่านี้ คือไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ 47.38%

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ลุ้นศบค.เคาะ ต่อพรก.ลูกเงิน-คลายล็อกเฟส6

รับต่างชาติเข้าไทยเพิ่ม
ทีมกองถ่าย-นักท่องเที่ยว
ชาว'กทม.-ระยอง'โล่งอก
ผลตรวจเชื้อไวรัสเป็นลบ

ศบค.แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย กลับจาก สิงคโปร์-ชูดาน เข้าพัก ในสถานกักกันของรัฐ ยอดสะสม ล่าสุด 3,249 ราย ชี้สถานการณ์ โลกวิกฤติต่อเนื่อง ติดเชื้อพุ่ง วันละ 2 แสนราย ลุ้นศบค.ชุดใหญ่ ออกคลายล็อกเฟส 6 แรงงานต่างด้าว-นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อ-กองถ่ายภาพยนตร์เข้าประเทศ

▶▶▶ ต่อ : ลุ้นศบค. -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ล้นศบค.

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เตรียมหาห้องพัก รร.3-5 ดาว สมัครงเป็นสถานที่กักตัว รัฐเพิ่ม 1 พันห้อง ด้านกรมควบคุมโรค เผยผลสอบหาเชื้อคนระยอง-กทม. กรณีทหารอียิปต์-เด็ก 9 ขวบ ชาวชูดาน ผลเป็นลบ ชัน “ระยอง” เสี่ยงต่ำ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของหลายภาคส่วน

ป่วยเพิ่มมาจากสิงคโปร์-ชูดาน โฆษก ศบค.ระบุว่า วันนี้พบ

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหม่ 3 ราย และเป็นผู้เข้ารับการกักกันในสถานที่กักตัวของรัฐ (State Quarantine) รวมพบผู้ที่ติดเชื้อในสถานที่กักกัน 312 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,249 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 3,096 ราย ขณะที่ผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาล 95 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยผู้ติดเชื้อ 2 ราย มาจากสิงคโปร์ เป็นชายอายุ 60 ปี อาชีพเป็นพนักงานบริษัท มาถึงไทยวันที่ 6 กรกฎาคม เข้าพักสถานที่กักตัวของรัฐ พบผลการตรวจเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม แต่ไม่มีอาการ รายที่ 2 เป็นชายไทยอายุ 23 ปี เดินทางกลับมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ผ่านการคัดกรองและพบเชื้อ ก่อนเข้ารับรักษาพยาบาล ที่จ.สมุทรปราการ และอีก 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 39 ปี มาจากชูดาน อาชีพรับจ้างเดินทางมาวันที่ 18 กรกฎาคม ผ่านการคัดกรอง และตรวจพบเชื้อก่อนเข้ารับการรักษาที่จ.สมุทรปราการ

ทุกสนามบินคัดกรองเข้มเข้าปท.

โฆษก ศบค.ยืนยันว่าระบบตรวจสอบที่ด่านสุวรรณภูมิทำเต็มที่ ขณะเดียวกันหากจะนำคนไทยหรือคนต่างชาติเข้ามาในสนามบินอื่นๆ ที่เป็นนานาชาติก็ต้องมีมาตรการและมาตรฐานระดับสูงเช่นนี้

สำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 3,249 ราย พบมีอาการ 2,389 ราย หรือ 73.53% ขณะที่ผู้ป่วยใน State Quarantine ที่พบทั้งหมด 312 ราย มีอาการ 161 ราย หรือ 51.60% ส่วนคนที่เดินทางมาจากประเทศทั้งหมด 805 ราย มีอาการถึง 66.96% เมื่อมาพิจารณาอาการของผู้ป่วยทั้งหมด ทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ พบว่าอาการที่พบมากที่สุดคือ ไอ ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดกล้ามเนื้อ ดังนั้น หากใครที่เดินทางกลับจากต่างประเทศมีอาการดังกล่าวให้เข้าไปตรวจทันที

ทั่วโลกวิกฤติติดโควิดหลักแสน

โฆษก ศบค.ยังแถลงถึงสถานการณ์โลกว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ยอดผู้เสียชีวิตแตะ 604,823 ศพ เพิ่มขึ้นวันเดียว 5,484 ศพ ซึ่งถือเป็นความรุนแรงเกินส่วนตัวเลขรวมผู้ติดเชื้อยืนยันอยู่ที่ 14.4 ล้านคน เพิ่มวันเดียวยังเป็นตัวเลข

หลัก 2 แสนกว่าคน ดังนั้น ยังถือว่าเป็นวิกฤติที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงมาจากยับ จากตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อวันเป็นหลักแสนต่อวัน จนขยับมาที่ 2 แสนต่อวัน และยังไม่มีความที่จะควบคุมได้ ขณะที่ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรกยังคงเป็นสหรัฐ บราซิล อินเดีย รัสเซีย และซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ประเทศไทยยังคงที่อยู่ในอันดับที่ 101

กต.ทำความเข้าใจทูตในไทย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ขอขอบคุณนักการทูตจากทั่วโลก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศประชุมความร่วมมือไปแล้ว และได้รับทราบว่าการทูตทุกคนที่ให้ความร่วมมือทั้งสิ้น โดยได้เข้า State Quarantine ทุกคน ในฐานะศบค. จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และยืนยันว่าจะดูแลเป็นอย่างดีรวมทั้งโรงแรมต่างๆ ของไทยก็ได้รับการพัฒนา มีมาตรฐานระดับสูงพอสมควร ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีเจ้าหน้าที่แพทย์ไปดูแลใกล้ชิด วันเดียวกัน มีคนไทยกลับประเทศ 3 เที่ยวบิน 510 ราย

ยืนยันระยองปลอดภัยปลอดภัย

นพ.ทวีศิลป์ชี้แจงความคืบหน้าที่ จ.ระยอง กรณีพบทหารอียิปต์ติดเชื้อเข้าไปในพื้นที่ว่า ได้ตรวจสอบตัวอย่างกรณีสอบสวนโรคตั้งแต่วันที่ 14-18 กรกฎาคม รวมทั้งสิ้น 6,015 ราย ไม่พบเชื้อ 5,201 ราย อยู่ระหว่างผลตรวจ 814 ราย ส่วนกรณีเด็กหญิงในคณะทูตชูดาน ตรวจไปแล้ว 364 ราย ไม่พบเชื้อ จึงอยากบอกว่าขณะนี้พื้นที่ จ.ระยอง ถือว่าปลอดภัย ช่วงวันหยุดยาวประชาชนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ เพราะเราพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าปลอดภัยและปลอดภัย

เล็งหาห้องพัก5ดาวเพิ่มรับกักตัว

ส่วนที่มีข้อกังวลว่า Alternative State Quarantine หรือสถานที่กักตัวในโรงแรมระดับสูงที่รัฐรับรอง ซึ่งผู้กักตัวต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 22 แห่ง จองเพิ่มไปเหล่านั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคนกลุ่มนี้ทำให้รัฐประหยัด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ค่าใช้จ่าย ที่เต็มแล้วนั้นเราจะให้อยู่สถานที่ กักตัวของรัฐ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว และให้เขาเสียค่าใช้จ่ายเอง หลังจากนั้นโรงแรมที่มากกว่า 3 ดาว สามารถประสานศพ.ขอใช้เป็นที่กักตัวได้ ตรงนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลเอกชนเข้าไปดูแล โดยจะหาให้ได้หลักพันห้อง

จอไฟเขียวเฟสอีเว้นท์.-กองถ่าย

“อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายนะยะที่ 6 จะมีผู้คนบินเข้ามาจำนวนมาก แต่ทุกคนจะต้องเข้ามาอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐและสถานที่ที่รัฐให้การรับรอง นักธุรกิจเองก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเหมือนกับนักการทูต ไม่ใช่วีไอพี เรามั่นใจระบบที่ทำให้ประชาชนสุขภาพดีและยั่งยืนจะทำงานนี้อย่างต่อเนื่อง” โฆษก ศบค.ระบุ

ผู้สื่อข่าวถามถึงการผ่อนคลายนะยะที่ 6 จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายนการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยู่ระหว่างการพิจารณาหลายกิจกรรม/กิจกรรม เช่น การผ่อนคลายนการต่างดาวที่จำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมอาหาร การแสดงสินค้า กองถ่ายภาพยนตร์ นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง โดยจะประชุมหารืออย่างรอบด้านและจะเสนอที่ประชุม ศบค.ชุด

ใหญ่ภายในสัปดาห์นี้ รอให้ศบค.เป็นผู้กำหนดวันประชุม ส่วนที่เป็นห่วงกิจการกลางคืน ประเภทผับ บาร์ที่มีความเสี่ยงนั้น หลังเราเข้าไปตรวจพบว่ากิจการเหล่านี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณนักเที่ยวที่ให้ความร่วมมือเช่นกัน กิจการเหล่านี้จะได้เปิดยาว ๆ

ปิดให้คนกลับบ้านเพื่อเป็นพาหะ

ถามต่อถึงการพิจารณายกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะพิจารณาจากปัจจัยอะไรและเมื่อไร นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สัปดาห์นี้ ศบค.ชุดเล็กจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะนำข้อมูลรอบด้านทั้งมิติสาธารณสุข เศรษฐกิจ และมั่นคงมาพิจารณา ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ศบค.ปล่อยให้คนติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทยเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ขอชี้แจงว่า คนทำงานตรงนี้หน้าที่คือ ควบคุมโรคให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยปลอดภัยและปลอดภัย การที่เราคนไทยและคนต่างชาติที่ต้องเข้ามาปฏิบัติภารกิจ ไม่ได้มีเจตนาให้นำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามา แต่เราต้องการคนไทยได้กลับบ้าน และปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเมื่อคนเป็นพาหะและเข้ามา เราได้ใส่ระบบกักตัว ทุกอย่างที่เข้ามาจะอยู่ในระบบที่เราควบคุมได้ ข้อต่อหรือสิ่งต่างๆ ที่หลบหลวมไม่มีอีกแล้ว ทุกคนต้องอยู่ในสถานกักตัวของรัฐก่อน

ส่วนกรณีที่เพจแหม่มโพธิ์ดำระบุ “จากคอมเมนต์หนึ่ง เริ่มแล้วนำเข้าสู่ผู้ติดเชื้อ ทำให้ระบาดเบาๆ รอบสอง เพื่อต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน สักเดือนนักศึกษา” นั้น เนื้อหาที่เพจดังกล่าวโพสต์ โกล้เคียงความจริงของกรณีเดินทางเข้าประเทศไทยในวันนั้น 600 คน แต่ที่บอกมีใช้สูง 40 คนนั้น ข้อมูลก็โกล้เคียง แต่ไม่ใช่ใช้สูง แต่อยากใช้คำว่าเข้าเกณฑ์ PUI ขณะนี้สื่อมวลชนมีความสำคัญ จึงขอความร่วมมือพาดหัวข่าวอย่าหือหวาเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด

ปิดให้คนกลับบ้านเพื่อเป็นพาหะ

ถามต่อถึงการพิจารณายกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะพิจารณาจากปัจจัยอะไรและเมื่อไร นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สัปดาห์นี้ ศบค.ชุดเล็กจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะนำข้อมูลรอบด้านทั้งมิติสาธารณสุข เศรษฐกิจ และมั่นคงมาพิจารณา ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ศบค.ปล่อยให้คนติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทยเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ขอชี้แจงว่า คนทำงานตรงนี้หน้าที่คือ ควบคุมโรคให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยปลอดภัยและปลอดภัย การที่เราคนไทยและคนต่างชาติที่ต้องเข้ามาปฏิบัติภารกิจ ไม่ได้มีเจตนาให้นำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามา แต่เราต้องการคนไทยได้กลับบ้าน และปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเมื่อคนเป็นพาหะและเข้ามา เราได้ใส่ระบบกักตัว ทุกอย่างที่เข้ามาจะอยู่ในระบบที่เราควบคุมได้ ข้อต่อหรือสิ่งต่างๆ ที่หลบหลวมไม่มีอีกแล้ว ทุกคนต้องอยู่ในสถานกักตัวของรัฐก่อน

ส่วนกรณีที่เพจแหม่มโพธิ์ดำระบุ “จากคอมเมนต์หนึ่ง เริ่มแล้วนำเข้าสู่ผู้ติดเชื้อ ทำให้ระบาดเบาๆ รอบสอง เพื่อต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน สักเดือนนักศึกษา” นั้น เนื้อหาที่เพจดังกล่าวโพสต์ โกล้เคียงความจริงของกรณีเดินทางเข้าประเทศไทยในวันนั้น 600 คน แต่ที่บอกมีใช้สูง 40 คนนั้น ข้อมูลก็โกล้เคียง แต่ไม่ใช่ใช้สูง แต่อยากใช้คำว่าเข้าเกณฑ์ PUI ขณะนี้สื่อมวลชนมีความสำคัญ จึงขอความร่วมมือพาดหัวข่าวอย่าหือหวาเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ระยองเสี่ยงน้อยคุมระบาดได้เร็ว
ทั้งนี้ สธ.ตรวจหาเชื้อโควิด-19
ในจ.ระยอง ปัจจุบันตรวจไปแล้วมากกว่า
5,000 คน และให้ผลเป็นลบ เป็นหลักฐาน
ที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายดำเนิน
การร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการ
ระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อ
จากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และ
พื้นที่ระยองเสี่ยงน้อย ประชาชนสามารถ
ใช้ชีวิตปกติร่วมกับการดำเนินมาตรการ
ป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรคขอให้
คำแนะนำประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจ
ถึงแม้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
จะเป็นลบ แต่ขอให้ประชาชนเข้มงวด
มาตรการป้องกันอย่างเต็มที่เช่นเดิม ต้อง
สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ แยกของใช้
เว้นระยะห่าง ลดการเดินทางออกนอกบ้าน
ให้ครบ 14 วัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ทั่วโลกดับ 6 แสนศพ
ป่วย 14.4 ล้าน - สัปดาห์โควิด**

ฮ่องกงวิกฤตสกัดไวรัสไม่อยู่
‘หาดไมอามี’ ประกาศเคอร์ฟิว
อินเดียติดเชื้อมากกว่า 3.8 หมื่นคน

ทั่วโลกดับสังเวยไวรัสโควิดกว่า 6 แสนศพ ติดเชื้อสะสม 14.4 ล้านราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 3.8 ล้านราย ตายแล้ว 1.4 แสนศพ เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ประกาศเคอร์ฟิวถึง 24 กรกฎาคม หลังคนกินดื่มไม่สวมแมส ด้าน “อินเดีย” ป่วยกว่า 3.8 หมื่นราย หลายรัฐแทบกลายเป็นเมืองร้าง ส่วนฝรั่งเศสยกระดับบังคับ ▶▶▶ ต่อ : ทั่วโลก - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ทั่วโลก

ประชาชนต้องสวมหน้ากาก ฟาฟีนมีไทยปรับ ขณะที่“ฮ่องกง”กลับมาวิกฤติอีกครั้ง หลังกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ไว้มได้

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบ 1 วันที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 63,259 ราย เสียชีวิตเพิ่มกว่า 800 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3,833,000 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งสิ้นกว่า 142,800 ราย ซึ่งยังคงมากที่สุดในโลก และนับเป็นการสิ้นสุดสัปดาห์ที่มียอดผู้ติดเชื้อทำลายสถิติติดต่อกันถึง 3 วัน

สหรัฐฯ ทำลายสถิติติดโควิด-19

ทั้งนี้ สำหรับสถิติการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ มากที่สุดในรอบ 1 วัน อยู่ที่ 77,638 ราย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกในขณะนี้พุ่งไปถึงกว่า 14.4 ล้านรายแล้ว โดยเสียชีวิตรวมแล้วกว่า 804,000 ราย รักษาหายแล้ว 8.6 ล้านราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อ

สหรัฐฯ นำเป็นอันดับที่ 1 บราซิล อันดับ 2 กว่า 2 ล้านราย อินเดีย อันดับที่ 3 กว่า 1 ล้านราย ตามด้วยรัสเซีย แอฟริกาใต้ และเปรู อยู่ที่กว่า 765,000, 350,000 และ 349,000 ราย ตามลำดับ

ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสหรัฐฯ นำเป็นอันดับที่ 1 ตามมาด้วยบราซิล อยู่ที่กว่า 78,000 ราย อังกฤษ อยู่ที่ 45,000 ราย เม็กซิโก อยู่ที่ 38,000 ราย และอิตาลี อยู่ที่ 35,042 ราย

ไมอามีงดใช้เคอร์ฟิวถึง 24 ก.ค.

ขณะที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองไมอามีรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ เข้าปิดล้อมย่านธุรกิจของชายหาดไมอามี ด้านทิศใต้ ภายหลังทางการได้ประกาศเคอร์ฟิวในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เวลา 20.00-06.00 น.เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ร้านอาหาร กัดอาคารที่มีชื่อเสียง ต้องปิดบริการเหลือเพียงซื้อกลับบ้านเท่านั้น ถนนทุกเส้นโดยรอบก็ถูกปิด ห้ามไม่ให้รถยนต์ต่างๆ ผ่านเข้า-ออก

การประกาศเคอร์ฟิวหาดไมอามี มีขึ้นหลังจากมีผู้นำภาพผู้คนจำนวนมากเข้าไปดื่มกินในภัตตาคารโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย กาะเคอร์ฟิวนี้จะมีผลไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ดี ทางสาธารณสุขรัฐฟลอริดา รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ อยู่ที่ 10,327 ราย

อินเดียป่วยเพิ่มกว่า 3.8 หมื่นคน

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ว่ากระทรวงสาธารณสุขของอินเดีย ได้รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง โดยยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,902 ราย นับเป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่ เพิ่มสถิติผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 1,077,618 ราย เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และบราซิล และยังเป็นเพียง 3 ประเทศในโลกที่มีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 1 ล้านราย นอกจากนี้ได้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตอีก 543 ราย จึงเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นอย่างน้อย 26,816 ราย ซึ่งในรอบวันเดียวกัน แพทย์อนุญาตให้คนไข้กลับบ้านได้อีก 23,762 ราย เพิ่มสถิติสะสมของผู้ที่หายป่วยเป็นอย่างน้อย 677,422 ราย คิดเป็นอัตราการรักษาหาย 62.82%

รัฐมหาราษฏระอินเดียหนักสุด

สำหรับพื้นที่ซึ่งการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงวิกฤติหนักที่สุดของประเทศอินเดีย คือที่รัฐมหาราษฏระ ที่อยู่ริมชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศ ด้วยสถิติผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 300,937 ราย และเสียชีวิตแล้ว 11,596 ราย โดยมหาราษฏระเป็นรัฐแรกในอินเดีย ที่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ขณะนั้นก็กลับพบว่าที่กรุงนิวเดลีนั้น ก็มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นด้วย

ด้าน นพ.สุเรศ कुमार ผอ.โรงพยาบาลโลก นายัค ชัย ประภาศ นารายัน ซึ่งเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองหลวง รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 2,000 เตียง ขึ้นขั้นความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 แล้ว

ตลาด-ร้านค้ายังปิดบริการต่อเนื่อง

ส่วนบรรยากาศตามท้องถนนในเมืองปรัยาคราช และลัคเนา รัฐอุตตรประเทศ ซึ่งปกติจะมีผู้คนสัญจรคับคั่งที่สุด กลายเป็นสภาพเป็นเมืองร้าง เช่นเดียวกับรัฐอัสสัม ซึ่งเป็นชุมทางการท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย ก็มีสภาพไม่ต่างกัน ธุรกิจการค้าในรัฐจัมมูร์ และแคชเมียร์ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน ปัจจุบันอินเดีย มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึง 1,003,832 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมจากโรคนี้อีกแล้ว 25,602 ราย

ฮ่องกงกลับสู่ภาวะวิกฤติอีกรอบ

อีกด้านหนึ่ง นางแคร์ หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในฮ่องกง ว่ากลับมาอยู่ในภาวะที่ควบคุมไม่ได้อีกครั้ง โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเกินกว่า 100 รายในรอบวันที่ผ่านมา โดยนางแคร์ หล่ำ กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรวมแล้วมากกว่า 500 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในฮ่องกง อยู่ที่ 1,788 ราย และมีผู้เสียชีวิต 12 ราย แต่ล่าสุดมีรายงานผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 รายแล้วในรอบ 1 วัน

นางแคร์ หล่ำ กล่าวอีกว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในฮ่องกง อยู่ในภาวะวิกฤติ และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ทั่วโลก

ช่วงสัปดาห์ก่อนส่งคุมเข้มแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงสัปดาห์

ที่แล้ว นางแคร์ หล้า ได้ประกาศมาตรการ
เว้นระยะห่างระหว่างกัน สั่งปิดธุรกิจหลาย
ประเภท ทั้งบาร์ สถานที่ยกกำลังกาย
และในท้องถิ่น พร้อมทั้งสั่งให้ประชาชนสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อไป
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนกักตักการให้
บริการเฉพาะที่กลับปรับปรุชานที่บ้าน
ทั้งนี้ ได้มีการประกาศมาตรการใหม่เพิ่ม
เติม ซึ่งรวมถึงแผนการที่จะบังคับการสวม
หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ แม้
จะเป็นสถานที่ในร่มก็ตาม และให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาสถานที่
ทำงาน ให้ทำงานจากที่บ้าน

นอกจากนั้น เธอยังเรียกร้องให้
เจ้าของบ้านลดค่าเช่าให้กับผู้เช่า เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน และหากตัวเลขผู้ติดเชื้อ
รายวันยังไม่ลดลงในอีก 2-3 วันข้างหน้า
ทางการฮ่องกง จะมีการประกาศเว้นระยะห่าง
ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติม ซึ่งฮ่องกง นับเป็น
จุดที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 แห่ง
แรกๆ นอกประเทศจีน แต่ฮ่องกง ประสบ
ความสำเร็จเป็นอย่างดีในการควบคุมการ
แพร่ระบาด แต่ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กลับพบจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอีกครั้ง

ฝรั่งเศสยกระดับบังคับใส่แมส

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่านาย
โอลิวิเยร์ เวราน มว.สาธารณสุขของ
ฝรั่งเศส แถลงว่า นับตั้งแต่วันที่ 20
กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป การสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า เป็นข้อบังคับ
ตามสถานที่สาธารณะในร่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด
ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ
ธนาคาร ตลอดจนสถานที่แห่งใดก็ตามซึ่ง
มีผู้คนรวมตัวแออัด ทำให้ยากแก่การรักษา
ระยะห่าง

อย่างไรก็ดี รัฐบาลท้องถิ่นของ
หลายเมืองในฝรั่งเศส มีมาตรการดังกล่าว
กับประชาชนในท้องถิ่นมาระยะหนึ่งแล้ว
ซึ่งเป็นการต่อ ยอดจากการที่รัฐบาลกลาง
ในกรุงปารีส มีคำสั่งเมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา ให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า เมื่อใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะ รวมถึงเครื่องบินพาณิชย์ และ
พื้นที่สาธารณะนอกอาคาร ซึ่งมีเงื่อนไขที่
ทำให้การรักษาระยะห่างไม่สามารถทำได้
สะดวก ผู้ใดฝ่าฝืนต้องชำระค่าธรรมเนียม
ครั้งละ 135 ยูโร หรือราว 4,885.5 บาท

พบเมืองนำหมอมป่วยเกือบ1.75แสน

สำหรับประเทศฝรั่งเศส นับเป็น
ประเทศแรกในทวีปยุโรป ที่มีกรณียืนยัน
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อปลายเดือน
มกราคมที่ผ่านมา โดยเป็นนักท่องเที่ยว
ชายชาวจีน และผู้ป่วยคนดังกล่าวยังเป็น
ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 คนแรก นอกทวีป
เอเชียด้วย โดยเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันฝรั่งเศสมีผู้ป่วยสะสม
เกือบ 175,000 ราย รักษาหายแล้วเกือบ
80,000 ราย และเสียชีวิตประมาณ 30,000 ราย

ยอดติดเชื้อ-ตายทั่วโลกพุ่งไม่หยุด

ช่วงเย็นวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าว
รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ว่ามียอดผู้ติดเชื้อ
รวม 14,446,753 ราย เสียชีวิตรวม
605,355 ราย รักษาหายแล้ว รวม
8,631,714 ราย สำหรับ 5 อันดับประเทศที่
มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อ
3,833,716 ราย เสียชีวิต 142,881 ราย
บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 2,075,246 ราย เสียชีวิต
78,817 ราย อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 1,078,782
ราย เสียชีวิต 26,838 ราย รัสเซีย มี
ผู้ติดเชื้อ 771,546 ราย เสียชีวิต 12,342 ราย
และแอฟริกาใต้ มีผู้ติดเชื้อ 350,879 ราย
เสียชีวิต 4,948 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑



มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ต่อจากหน้า 1 ระยอง'เสี่ยงต่ำ'

ไทยมีป่วยใหม่ 3 รายจากดปท.

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วัฒนโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย สะสมอยู่ที่ 3,249 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 312 ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม สะสมรวม 58 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสมที่ 3,096 ราย อยู่รักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 95 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย มาจากสิงคโปร์ 2 ราย โดยรายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 60 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐที่กรุงเทพฯ และตรวจหาเชื้อวันที่ 17 กรกฎาคม ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 43 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ผ่านการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรค พบว่ามีอาการเข้าข่ายผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 กรกฎาคม ผลตรวจพบเชื้อ ส่งตัวเข้ารับการรักษาใน รพ.แห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ และอีกราย จากประเทศชวา เป็นชายไทย อายุ 39 ปี อาศัยพริ้งจาง มาถึงไทยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ผ่านการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรค มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค คือมีอาการไอ ตรวจหาเชื้อวันที่ 18 กรกฎาคม ผลตรวจพบเชื้อ ส่งตัวเข้ารับการรักษาใน รพ.แห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ

"ระบบตรวจสอบที่ด่านสุวรรณภูมิและดอนเมือง เรากำลังอย่างเต็มที่ วันนี้จะมีการพูดคุยผลไปถ้าจะมีการนำคนไทย คนต่างชาติเข้ามาในสนามบินอื่นๆ ที่เป็นนานาชาติจะต้องมีมาตรฐานระดับสูงเช่นนี้ด้วย" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

'ระยอง'รอผลตรวจเชื้อ 814 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า รายงานการตรวจตัวอย่างกรณีสอบสวนโรคเพิ่มเติมที่ จ.ระยอง กรณีทหารชาวอียิปต์ติดเชื่อนั้น รายงานผลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ตรวจหาเชื้อ 1,374 ราย ไม่พบเชื้อ 1,369 ราย รอผลตรวจ 5 ราย ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม มีผู้เข้ามาตรวจ 809 ราย ขณะนี้รอผลทุกราย สรุปการตรวจใน จ.ระยอง สะสม 6,015 ราย ไม่พบเชื้อ 5,201 ราย และรอผล 814 ราย

"ส่วนใน กทม. กรณีเด็กหญิงในคณะทูตชุดานติดเชื้อ ย่านสุขุมวิท กทม. สถานการณ์นิ่ง ทำการตรวจหาเชื้อสะสม 364 ราย ไม่พบเชื้อทุกราย รวมทั้ง 2 กรณี ตรวจไปทั้งสิ้น 6,379 ราย ผลไม่พบเชื้อ 5,565 ราย และรอผลการตรวจ 814 ราย" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

วันเดียวกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานว่า จากการที่ สธ.ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใน จ.ระยอง กว่า 5,000 คน และให้ผลเป็นลบ เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และพื้นที่ จ.ระยอง มีความเสี่ยงน้อย ประชาชนสามารถใช้ชีวิตปกติร่วมกับการค้าเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

จ่อถกผ่อนเพส6-ต่อ'ถูกเงิน'

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 6 โดยคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ได้พิจารณากรณีต่างๆ อาทิ 1.การรับแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ เป็นกลุ่มแรงงานที่มีความจำเป็น 2.การแสดงสินค้า 3.กองถ่ายภาพยนตร์ และ 4.นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุเฉพาะ เช่น ผู้ถือบัตรอิติการด์ กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง โดยมีทหารหรือคนอย่างรอบด้าน และจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ภายในกลางสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 24 กรกฎาคมนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ศบค.จะมีการพิจารณาต่อ พ.ร.ก. ถูกเงินหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จะมีการพิจารณาในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่ 20-21 กรกฎาคม จะเป็นการหารือของ ศบค.ชุดเล็ก ก่อนการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อนำชุดข้อมูลมาพิจารณาในด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และอีกหลายด้าน

เร่งหาที่กักกันทางเลือกเพิ่ม

เมื่อถามว่า โรงแรมที่เป็นสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) ทั้ง 22 แห่งเต็มแล้ว หากมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องไปพักที่ใดบ้าง นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณประชาชนที่อยากลดภาระของภาครัฐ ที่จัดโรงแรมระดับ 3 ดาวในการจัดเป็นสถานกักกันโรค แต่สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ในโรงแรมที่ดีกว่า มีศักยภาพที่จ่ายได้ ขณะนี้มีผู้เข้าจองจำนวนมากและเต็มแล้ว ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้หารือว่ามีผู้เดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงคณะทูต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาหลายร้อยคนต่อวัน จึงมีความต้องการเข้าพักสูงขึ้น เบื้องต้นจะแก้ไขโดยใช้สถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine : SQ) ซึ่งยังมีห้องว่างกว่า 100 ห้อง จะให้คนกลุ่มดังกล่าวเข้าพักและต้องจ่ายเงินเอง

"เป็นหน้าที่ที่จะต้องหาห้องพักแบบทางเลือก หรือ ASQ เพิ่มอีกกว่าพันห้อง ตอนนี้มีโรงแรมระดับสูง รวมถึงโรงพยาบาล เอกชน ต้องเข้ามาร่วมมือกัน โดยความแตกต่างของ SQ กับ ASQ คือ ASQ จะเป็นโรงแรมระดับสูงขึ้น มีเจ้าหน้าที่ของ รพ.เอกชน เข้ามาร่วมมือกัน แต่ SQ เป็นโรงแรมที่ดีในระดับหนึ่ง และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของภาครัฐเข้าไปดูแล โดยจะต้องเพิ่มทั้ง 2 แบบ โรงแรมใดที่พร้อมจะเข้ามาเป็น ASQ และ SQ สามารถติดต่อ

ทราบข่าวว่ามีแรงงานชาติอื่นของบริษัทถูกนำไปกักตัว ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะถูกแยกตัวไปรับการรักษาที่ ส่วนเรื่องอาหารยังไม่พบว่าขาดแคลน แคมป์คนงานยังจัดอาหาร ที่พัก เป็นปกติอยู่

"ปัจจุบันอุษเบกสถานยังไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามระหว่างเขตและปิดประเทศ สถานทูตอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบินนำแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศในโอกาสแรก" นายเชิดเกียรติกล่าว

ระยองเจียบ-หาคัดแม่รำพึงเหงา

ที่ จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยายกาศวันหยุดสุดสัปดาห์ บริเวณชายหาดแม่รำพึง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง เจียบเหงา ไม่มีคนลงเล่นน้ำทะเล แก้อั้วน้ำในว่างเปล่า จากปกติจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำทะเล นั่งเตียงผ้าใบกินอาหารชายหาดเต็มไปหมด แต่หลังพบว่าทหารชาวอียิปต์ที่เดินทางมา จ.ระยอง ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวหวาดวิตก ไม่กล้ามาท่องเที่ยว ทำให้ร้านค้าได้รับผลกระทบอย่างมาก

เจ้าของร้านอาหารทะเลรายหนึ่งกล่าวว่า ปกติช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีลูกค้านั่งเต็มร้านเกือบทุกวัน แต่วันนี้มีลูกค้าแค่ 2 โต๊ะ อยากให้รัฐปรับประกาศระยองปลอดโควิด-19 มาระยะแล้วกลับไม่ถูกกักตัว 14 วัน จะทำให้วันหยุดยาวปลายเดือนนี้มีลูกค้ามากขึ้น

นายสมชาย นิธิพิริยาโกติน เจ้าของชายตารีลอร์ด หาดแม่รำพึง กล่าวว่า ผักเขียวขจรหนักท่องเที่ยว กริปพั่ว คณะ อสม.ทุกจังหวัดมาเที่ยวหาดแม่รำพึงช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนนี้ ไม่ต้องวิตกเรื่องโควิด-19 เพราะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศแล้วว่าระยองไม่มีคนติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

คนเดียว และไม่ถูกกักตัว 14 วัน ถึงขนาด นายจ.ระยอง ออกมาประกาศแล้วว่า ใครมาเที่ยวระยองติดเชื้อโควิด-19 จ่ายทันที 100,000 บาท

สธ.เข้มร.ระยองก่อนเปิดเรียน

ที่โรงเรียนมาตาหุดพันพิทยาคาร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และคณะ ประชุมแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ซึ่งมีสถานศึกษา 274 แห่ง ใน จ.ระยอง จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 20 กรกฎาคม

พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า เป็นการทบทวนแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา หากมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชน มาตราการในโรงเรียนจะมีแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไร ซึ่งจะเปิดโรงเรียนพร้อมกันในวันที่ 20 กรกฎาคม ทีมเจ้าหน้าที่ สธ.ร่วมมือกับทางสถานศึกษาวางแผนทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง รวมทั้งแนวปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นต้นแบบหรือโมเดล เตรียมการไปในพื้นที่อื่นว่าจะปฏิบัติอย่างไร หากเกิดมีผู้ป่วยในชุมชน

นายศรัทธัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเมินสถานการณ์แล้ว โรงเรียนใน จ.ระยอง จะสามารถเปิดเรียนได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม ทั้งหมด ได้รับการยืนยันจากการตรวจหาเชื้อทั้งหมดมีผลเป็นลบ

วันเดียวสหรัฐติดเชื่อเพิ่ม 6หมื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยอดติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ยอดผู้ติดเชื้อในรอบ 1 วันของสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก 63,259 ราย เสียชีวิตเพิ่มกว่า 800 ราย ส่งผลให้ยอดติดเชื้อของสหรัฐยังคงมีมากที่สุดในโลกกว่า 3,833,000 เสียชีวิตสะสม 142,800 ราย นับเป็นการสิ้นสุดสัปดาห์ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อทำสถิติติดต่อกันถึง 3 วัน โดยสถิติการติดเชื้อมากที่สุดในวัน 1 วันอยู่ที่ 77,638 ราย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งไปถึงกว่า 14.4 ล้านรายแล้ว เสียชีวิตรวมกว่า 604,000 ราย รักษาหายแล้ว 8.6 ล้านราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสหรัฐเป็นอันดับที่ 1 ปรากฏอันดับ 2

กว่า 2 ล้านราย อินเดียอันดับที่ 3 ที่กว่า 1 ล้านราย ตามด้วยรัสเซีย แอฟริกาใต้ และเปรู ที่กว่า 765,000, 350,000 และ 349,000 ราย ตามลำดับ

ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสหรัฐนำเป็นอันดับที่ 1 ตามมาด้วยบราซิลที่กว่า 78,000 ราย อังกฤษที่ 45,000 ราย เม็กซิโกที่ 38,000 ราย ตามมาด้วยอิตาลีที่ 35,042 ราย

รอยเตอร์รายงานว่า องค์การอนามัยโลก (อู) แถลงเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ว่ายอดผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลกเมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่อีกครั้ง โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันเดียวมากถึง 259,848 ราย ทำลายสถิติติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันเดียวสูงสุดต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 2 โดยสถิติเดิมอยู่ที่ 237,743 ราย ทั้งนี้ ยอดติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดมาจากสหรัฐ, บราซิล, อินเดียและแอฟริกาใต้ โดยสหรัฐอเมริกายอดติดเชื้อเพิ่ม 71,484 ราย, บราซิล 45,403 ราย, อินเดีย 34,884 ราย และ 13,373 รายในแอฟริกาใต้

'อินเดีย'วันเดียวติดเชื่อ 3.8หมื่น

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม กระทรวงสาธารณสุขอินเดียแจ้งว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อินเดียทำสถิติพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงถึง 38,902 ราย ทำให้ยอดรวมในอินเดียอยู่ที่ 1,077,618 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้น 543 ราย ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 26,816 ราย

วันเดียวกัน ทางกาปากีสถานแจ้งว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 1,579 ราย ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 1 เดือน ทำให้ยอดรวมในปากีสถานอยู่ที่ 263,500 ราย และยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 5,568 ราย

ส่วนเกาหลีใต้มีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มไม่ถึง 40 ราย เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซีพี) แถลงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 34 ราย ทำให้ยอดรวมในเกาหลีใต้อยู่ที่ 13,745 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 295 ราย โดยวันก่อนหน้ามีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 39 ราย ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบว่าเป็นการแพร่เชื้อกันเองในประเทศ 21 ราย

'อูรูมชี'ตรวจหาเชื้อทั้งเมือง

ขณะที่ทางการจีนแจ้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่พบการแพร่เชื้อกันเองในจีนเพิ่มขึ้น 30 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่เมืองอูรูมชี ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ 13 ราย นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่มาจากต่างประเทศเพิ่มอีก 3 ราย ทำให้ยอดรวมผู้ป่วยโควิด-19

ในจีนอยู่ที่ 83,660 ราย ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,634 ราย

แม้ว่าตอนนี้จะพบการแพร่ระบาดในเมืองอูรูมชีแต่จีนมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ 251 รายเท่านั้น และกักตัวแยกเพื่อดูอาการอีก 151 ราย โดยที่เมืองอูรูมชีมีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการอย่างน้อย 23 ราย ซึ่งทางการจีนไม่รวมจำนวนผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยยืนยันแต่อย่างใด

ข่าวระบุว่า จากการระบาดที่เพิ่มขึ้นในเมืองอูรูมชี ทางการเมืองอูรูมชีได้ออกมาตรการลดการให้บริการรถไฟใต้ดิน รถโดยสาร และแท็กซี่ รวมทั้งปิดชุมชนบางแห่ง และเริ่มทำการตรวจหาเชื้อให้แก่ประชาชนทั้งเมือง

'ฮ่องกง'โควิดระลอกใหม่

นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระบุเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกล่าสุดนั้นไม่สามารถควบคุมได้แล้ว หลังจากนางหล่ำประกาศยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีมากกว่า 100 ราย พร้อมประกาศให้ประชาชนใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

รายงานระบุว่า ฮ่องกงไร้ผู้ติดเชื้อนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน แต่ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยนางแคร์รี หล่ำ ระบุว่าช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 500 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น 1,788 รายแล้ว ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 12 ราย ซึ่งวันที่ 19 กรกฎาคมเพียงวันเดียวมีเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ราย นับเป็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันทำสถิติใหม่

ผู้บริหารรับคุมไม่อยู่-ปิดผับบาร์

นางหล่ำระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในเวลานี้ไม่สามารถควบคุมได้ พร้อมทั้งประกาศปิดสถานบันเทิงและสถานบริการ เช่น ผับ บาร์ โรงยิม และสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยขณะใช้ขนส่งสาธารณะ รวมทั้งสวมหน้ากากในอาคารสถานที่ปิด ขณะที่ร้านอาหารรับออเดอร์ได้เฉพาะส่งกลับบ้านเท่านั้น

นอกจากนี้ จำนวนเตียงในโรงพยาบาลของฮ่องกงเริ่มเข้าสู่ขีดจำกัดแล้ว เจ้าหน้าที่ฮ่องกงกำลังเร่งสร้างห้องกักกันโรค จำนวน 2,000 ห้อง เพิ่มเตียงบนพื้นที่ใกล้กับคิสนีแอนด์ริสอร์ทเพื่อกักโรคและรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ทั้งนี้ นางหล่ำระบุว่าจะมีการออกมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อควบคุมโรค หากยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่วันข้างหน้า